

Kính gửi: - Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, trong tuần qua (từ ngày 11-17/7/2022) chỉ ghi nhận 08 trường hợp mắc mới với các triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong việc tiêm vắc xin, một bộ phận người dân còn né tránh tiêm vắc xin do đã mắc bệnh hoặc thấy tình trạng bệnh nhẹ khi mắc nên không muốn tiếp tục tiêm vắc xin mũi nhắc lại; tỷ lệ tiêm vắc xin tại một số nơi đạt thấp⁽¹⁾. Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết đang tăng mạnh, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 1.202 ca mắc, tăng 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có nhiều ca biến chứng nặng. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 có thể diễn biến phức tạp, ở trong nước đã ghi nhận sự xuất hiện biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến chủng Omicron trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và số ca mắc có thể gia tăng nhiều hơn. Cùng với đó bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, kiên quyết không để dịch Covid-19 bùng phát trở lại, ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết và phòng ngừa các loại dịch bệnh phức tạp khác. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng cuối năm nhằm tạo nền tảng ổn định, góp phần phát triển kinh tế-xã hội nên tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải luôn đề cao cảnh giác trước dịch bệnh và làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh.

¹ Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên: Rạch Giá 53,11%; Hòn Đất 57,06%; Giồng Riềng 62,49%; Kiên Hải 63,38%; U Minh Thượng 63,53%; Kiên Lương 63,87%; Châu Thành 63,91%; Gò Quao 65%; An Biên 65,45%. Tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi: Vĩnh Thuận 81,2%; Rạch Giá 89,44%; Gò Quao 91,14%; Phú Quốc 91,97%...

Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và dập dịch sốt xuất huyết, không để hình thành ổ dịch mới. Địa phương, đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ tiêm chủng, ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm với Đảng bộ và cấp ủy cấp trên; xem đây là một trong những nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo sâu sát tình hình dịch bệnh ở địa phương mình được phân công theo dõi.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan thực hiện một số việc cụ thể sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh; áp dụng linh hoạt công thức chống dịch “2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng theo quy định, đảm bảo an toàn, khoa học; chủ động rà soát kế hoạch tiêm vắc xin 6 tháng cuối năm 2022, xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin năm 2023 và kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bám sát tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới; chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, ngăn chặn, kiểm soát ngay tại cửa khẩu, không để xâm nhập vào địa bàn tỉnh, không để dịch chông dịch; rà soát, bảo đảm năng lực thu dung, điều trị; chủ động, sẵn sàng các kịch bản, phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ; phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong.

- Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Phát động, triển khai chiến dịch, vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy), nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cao dịch sốt xuất huyết.

- Trên cơ sở cân đối nguồn lực từ ngân sách và huy động từ xã hội để nâng cao hơn nữa năng lực y tế dự phòng, y tế tuyến cơ sở. Chỉ đạo tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền quản lý, đúng quy định, bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho phòng, chống dịch

Covid-19, bệnh sốt xuất huyết và khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực chẩn đoán, hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong. Có giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả về tình hình nhân viên y tế nghỉ việc, thôi việc, chuyển việc.

- Nghiên cứu dự báo tình hình, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng động viên, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác y tế.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng...; phong trào vệ sinh phòng dịch; tích cực tham gia tiêm vắc xin liều nhắc lại phòng Covid-19 theo kế hoạch của tỉnh đã ban hành.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông, định hướng công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng..., nhất là để người dân hiểu rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch; thông tin về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm mũi 3, mũi 4, vai trò của ý thức người dân, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chứng mới để Nhân dân hiểu, chia sẻ và tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm tình hình việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương theo quy định. *trah*

Nơi nhận:

- Như trên,
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Đỗ Thanh Bình